

การฟื้นตัวของภาคธุรกิจบริการหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ของสหราชอาณาจักร



Picture : @rishisunakmp

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรชะลอตัวมากถึง 25% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งปีอัตราที่ถดถอยมากที่สุดในรอบ 30 ปี โดยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการต่อไปได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับการ Lockdown อย่างกระทันหันของรัฐบาล ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563

ข้อมูลการสำรวจทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม โดยการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมกลับมาในระดับปกติได้ โดยข้อมูลจาก Feble Data ชี้ให้เห็นว่าภาคการใช้จ่ายในกลุ่มการตกแต่งบ้าน (Home and Garden) เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนเมษายน ในขณะที่การใช้จ่ายในกลุ่มข้าวของเครื่องใช้ (Grocery) ได้เพิ่มสูงขึ้นในระยะ 4 เดือนในช่วง Lockdown และได้เริ่มลดลงในเดือนกรกฎาคม ที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว

สำหรับการเปิดให้บริการของธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร และผับ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยข้อมูลจาก Feble Data ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายในร้านอาหารเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม มากถึงร้อยละ 60 แต่จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 30

นอกจากนี้ ผลการสำรวจของ IHS Markit พบว่าภาคธุรกิจบริการของสหราชอาณาจักรมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ที่รัฐบาลเริ่มให้ธุรกิจบริการเริ่มกลับมาให้บริการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยมีการเติบโตในเดือนกรกฎาคม ถึง 56.5 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 13.4 จุดในเดือนเมษายน 2563

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail : info@thaitradelondon.com

ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจให้ความเห็นว่าการเติบโตของภาคธุรกิจบริการที่สูงมากนี้อาจเป็นผลมาจากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจการได้เป็นเวลานานจึงส่งผลให้ฐานในการคำนวณสถิติต่ำกว่าปกติ ซึ่งธุรกิจอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เพื่อให้กลับไปมีผลผลิตเท่ากับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้

นาย Tim Moore (Economics Director, HIS Markit) ให้ความเห็นว่า ภาคการบริการของสหราชอาณาจักรเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ในเดือนกรกฎาคมเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าภาคการผลิตจะมีการฟื้นตัวมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ ผลผลิตของภาคบริการเป็นสัญญาณของการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานและการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ้างงานที่ลดลงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภคขยายตัวได้ช้าลง

ทั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศใช้มาตรการ Eat Out to Help Out (มาตรการช่วยสนับสนุนค่าอาหาร) ตลอดเดือนสิงหาคม และลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจบริการ (VAT) จากร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 5 จนถึงเดือนมกราคม 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้บริการ และการจ้างงาน

ที่มา : IHS Markit / Financial Times

ข้อคิดเห็น สคต.

ภาคการบริการในสหราชอาณาจักรคิดเป็นร้อยละ 80 ของ GDP ของสหราชอาณาจักร โดยภาคการบริการร้านอาหารและที่พักคิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยรวมแล้วภาคธุรกิจบริการร้านอาหารและที่พักได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตรการ Lockdown อย่างกระทันหันในช่วงปลายเดือนมีนาคม และเป็นกลุ่มหลังที่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้หลังการผ่อนคลายมาตรการ ทั้งนี้ การหยุดชะงักของธุรกิจบริการในสหราชอาณาจักรในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าอาหารของไทย เนื่องจากผู้นำเข้าต้องชะลอการนำเข้าเพราะความต้องการสินค้าอาหารลดลงจากการปิดให้บริการชั่วคราวของธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการหยุดชะงักของการให้บริการสายการบินที่ส่งผลให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงักไปบางส่วน

ดังนั้น การกลับมาให้บริการและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจบริการในสหราชอาณาจักร และการกลับมาให้บริการของสายการบินต่างๆ จะส่งผลต่อภาคการส่งออกสินค้าอาหารของไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกควรพัฒนาและรักษาคุณภาพอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตลาดสินค้าอาหารไทยในสหราชอาณาจักรต่อไป

สรุปโดย สคต. ลอนดอน